

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NHANH, BỀN VỮNG

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: THÀNH TÂM

Nghị quyết số 30-NQ/TW đặt ra đến năm 2030 đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, dẫn đầu cả nước...

phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển kinh tế vùng; phát triển hệ thống đô thị bên vững và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

bày dự thảo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã tham luận làm phong phú, sâu sắc thêm một số vấn đề thiết thực, cụ thể nhằm góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

đồng thời phải nhận thức đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước, "cả nước vì vùng, vùng vì cả nước". Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển của toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Khởi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần yêu nước, tính chủ động, sáng tạo, ý chí vươn lên tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng. Đồng thời, tranh thủ mọi sự hỗ trợ của trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ của các địa phương trong cả nước để phát triển kinh tế vùng nhanh, bền vững hơn.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN... (Tiếp theo trang 1)

đồng thời tiếp thu và khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan giải quyết sớm, dứt điểm từng vấn đề khó khăn, vướng mắc mà nhân dân kiến nghị.

* Chiều ngày 29/11, đồng chí Phạm Cao Quân, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà có buổi tiếp xúc, đối thoại với cán bộ và nhân dân xã Đông Đô.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, nhân dân xã Đông Đô đã phản ánh, kiến nghị trực tiếp các ý kiến tập trung về: Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp như giảm giá vật tư nông nghiệp; xây dựng vùng sản xuất tập trung có liên kết để tránh tình trạng ruộng bỏ hoang; quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung; khơi thông dòng chảy tại các sông trên địa bàn xã, giảm tải ô nhiễm môi trường; đề nghị huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm bơm thôn Chí Linh; có cơ chế hợp lý hóa cho các hộ có đất xen kẹt; hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao; quan tâm nâng cấp một số khu di tích lịch sử; đầu tư trang thiết bị, bổ sung nhân viên trạm y tế xã; bổ trí giáo viên 3 ngành học còn thiếu; tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng...

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành của huyện đã trực tiếp trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp thu và khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan giải quyết sớm, dứt điểm từng vấn đề khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật với mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Trả lại gần 6 triệu đồng cho người bị mất

Chiều ngày 29/11, tại trụ sở UBND xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, UBND xã đã phối hợp với Công an xã Phú Xuân tổ chức trao trả gần 6 triệu đồng cho người bị đánh rơi trên đường đi làm.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/11/2022, anh Trần Văn Thuận, sinh năm 1991, đăng ký thường trú tại xã Văn Trường, huyện Tiền Hải, làm công nhân, đang tạm trú tại thôn Ô Mễ 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư đã đến Công an xã Phú Xuân trình báo: Trong lúc đi làm đến đoạn đường từ phố Lý Bôn (khu vực giáp phường Tiến Phong) về hướng cầu Bàng, xã Phú Xuân đã nhặt được túi nilon màu vàng. Qua kiểm tra bên trong có 5.720.000 đồng nên đã mang đến Công an xã Phú Xuân trình báo và bàn giao, mong muốn lực lượng công an sớm tìm lại người bị mất để trả lại.



Công an xã Phú Xuân trao trả số tiền cho bà Nguyễn Thị Mận.

Qua xác minh, Công an xã Phú Xuân đã tìm được chủ nhân số tiền là bà Nguyễn Thị Mận, sinh năm 1967, trú tại tổ 3 - 4 phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình và đã tiến hành trao trả số tiền trên cho bà Mận.

Vui mừng khi nhận lại tài sản, bà Nguyễn Thị Mận đã gửi lời cảm ơn đến Công an xã Phú Xuân và đặc biệt là anh Trần Văn Thuận vì đã giúp bà tìm lại được số tiền đánh rơi. Tinh thần nhiệt độ của rơi trả lại cho người bị mất của anh Thuận rất xứng đáng được nhân rộng.

BÍCH HẠNH (Đài TTTT thành phố)

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết chương trình phối hợp.

ngoài tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã, phổ biến, tổng kết kinh nghiệm quản lý, các mô hình, kết quả nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, dự báo xu hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị ký kết hai cơ quan cần cụ thể hóa nội dung triển khai, có lộ trình cụ thể, rà soát hàng tháng, hàng quý, hàng năm để đánh giá tiến độ, hiệu quả việc triển khai. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Việc phối hợp phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả...

TỔ CHỨC TỐT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Như thường lệ, kỳ họp lần này sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình các phiên sáng ngày 8 và cả ngày 9/12. Điểm mới của kỳ họp lần này là sẽ tiếp tục áp dụng "kỳ họp không giấy tờ", toàn bộ các văn bản sẽ được số hóa phục vụ các đại biểu nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt, thực sự là diễn đàn quan trọng thu hút sự quan tâm của toàn dân, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền trong tỉnh thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp, định hướng thông tin trước kỳ họp trên bản tin nội bộ, thông tin kết quả kỳ họp tại hội nghị báo cáo viên. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương đồng trên địa bàn phân công các phóng viên theo dõi và đưa tin trước, trong và sau kỳ họp báo đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả. Sau kỳ họp, tiếp tục đăng tải các nghị quyết của kỳ họp; hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, ý kiến cử tri gửi tới HĐND tỉnh; hoạt động của các đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

mô hình cơ sở máy gia công của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Kênh, xã Tây Đô từ một hộ nghèo của xã, chị Hiền đã mạnh dạn vay vốn mô cơ sở may, tạo thêm việc làm cho lao động cao tuổi và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, cơ sở may của chị Hiền tạo việc làm cho 20 lao động với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Đây là các hộ nghèo được các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Hưng Hà hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Tại những nơi đến, đồng chí trưởng đoàn giám sát ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các gia đình đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi đem lại thu nhập cao và thoát nghèo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền những cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo của trung ương, tỉnh và huyện để người dân nắm bắt và tiếp cận; quan tâm, tạo điều kiện cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" bằng những việc làm thiết thực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn không ngừng nỗ lực, cố gắng, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm từ đó vươn lên làm giàu.

HDBank advertisement with logo, contact information, and promotional text about interest rates and services.

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN advertisement listing details for a boat auction, including contact information and terms.

COVID-19 related advertisement with statistics, contact numbers for hotlines, and information about vaccination and testing.